

ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และวิทยาการสารสนเทศเพื่อการจัดการ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564

ปีที่	รายละเอียด
1	นักศึกษาเป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะด้านการสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศที่ทันสมัยและตรงตามความต้องการได้อย่างรวดเร็ว มีหลักการในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือและความทันสมัยของข้อมูลและสารสนเทศที่สืบค้นได้ สามารถเลือกใช้ข้อมูลและสารสนเทศกับงานที่ต้องการ สามารถปรับตัวมีแรงบันดาลใจในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เปิดใจยอมรับสิ่งใหม่ ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง มองปัญหาและอุปสรรคเป็นความท้าทาย และเคารพกฎหมายและกติกาสังคมและมีทักษะการทำงานเป็นทีม
2	นักศึกษาเป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลขและตรรกะทางวิทยาการคำนวณ มีหลักการและทักษะในการออกแบบและเขียนโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์มีทักษะการวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล มีทักษะการออกแบบเว็บไซต์ทั้งฝั่ง Front-End และ Back-End ได้ มีหลักการจัดการองค์การ และการบัญชีเพื่อการบริหารธุรกิจและหลักการใช้โปรแกรมประยุกต์ในทางบัญชี สามารถใช้โปรแกรมประยุกต์ทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ในทางธุรกิจ และมีมารยาทในการสื่อสารและสื่อสารอย่างสร้างสรรค์โดยคำนึงถึงผู้ใช้เป็นหลัก มีทักษะการเรียนรู้ที่สามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตัวเองและใฝ่เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา
3	นักศึกษามีความรู้และทักษะในการวิเคราะห์และออกแบบพัฒนาระบบสารสนเทศได้ มีทักษะการใช้เครื่องมือสำหรับการวางแผนการบริหารทรัพยากรในองค์การ มีทักษะในการติดตั้ง ดูแลและแก้ปัญหาทั้งทางด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์และระบบปฏิบัติการ สามารถป้องกันและแก้ปัญหาในด้านความปลอดภัยของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีทักษะการวิเคราะห์ แยกแยะ และปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และจรรยาบรรณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพร้อมทั้งเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และกติกาสังคมและประพฤติตนและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตโดยใช้หลักธรรมาภิบาลและถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
4	นักศึกษาเป็นผู้ที่มีทักษะขั้นสูงสามารถบูรณาการศาสตร์ทั้งหมดเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือองค์การได้ สามารถใช้เครื่องมือและเทคนิคการบริหารโครงการและจัดการคุณภาพขององค์การโดยยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และยอมรับในพหุวัฒนธรรม มีความซื่อสัตย์ ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง มีความคิดเชิงบวก มีมารยาทในการสื่อสาร มีความอดทนอดกลั้นและเป็นผู้ที่อยู่ในสมัยนิยม (In Trend) เรียนรู้ตลอดเวลา